

“ การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ”



น้องแพรวา : สวัสดีจ้า วันนี้เรามีเรื่องการบริหารจัดการหนี้มาให้คำแนะนำด้วยนะ

น้องใยไหม : อ้อจ้า สวัสดีจ้า มีคำแนะนำอะไรบ้างจ้า น้องแพรวา

น้องแพรวา : ก่อนอื่นที่เราจะไป มีเพื่อนเราอีกคนสองคนน้องสไบกับน้องยะหยยา

น้องสไบ : สวัสดีจ้าทุกคน

น้องยะหยยา : สวัสดีจ้าทุกคน

น้องแพรวา : พร้อมกันแล้วใยไหมจะทุกคน ไปลุยกันเลย

น้องแพรวา : วันนี้ทางสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ได้มีการดำเนินการเพื่อลดหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

น้องใยไหม : มีอะไรบ้างคะน้องแพรวา

น้องแพรวา : การตรวจสอบข้อมูลโครงการที่มีหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดทำทะเบียนค้ำประกันหนี้เกินกำหนดชำระประจำเดือนเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้นักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบโซนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครได้นำไปติดตามสมาชิกลูกหนี้ ในเขตพื้นที่โซนที่ได้รับมอบหมาย

น้องสไบ : การติดตามหนี้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ใหม่คะ น้องแพรวา

น้องแพรวา : มีจ้า น้องสไบ

น้องยะหยยา : มีการติดตามแบบไหนอีกคะ น้องแพรวา

น้องแพรวา : การติดตามหนี้ค้างชำระ

น้องใยไหม : ดิฉันเลยมีการติดตามสมาชิกด้วย น้องแพรวา

น้องแพรวา : ทุกคนจะ เมื่อนักวิชาการพัฒนาชุมชนได้รับทะเบียนค้ำประกันหนี้เกินกำหนดชำระประจำเดือน นำไปเป็นข้อมูลประกอบการติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรี ทั้งการประสานเบื้องต้นกับสมาชิก ลูกหนี้ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่สมาชิกลูกหนี้ได้ให้ไว้กับทางกองทุนฯ มีหนังสือแจ้งเตือนให้ชำระหนี้ เกินกำหนดชำระถึงสมาชิกลูกหนี้ได้รับทราบเป็นเอกสาร และการลงพื้นที่เพื่อติดตามสมาชิกลูกหนี้ตามที่อยู่ ในโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้ (Smart Account Receivable Application : SARA)

น้องสไบ : ดีมากเลยคะ มีการลงพื้นที่และทะเบียนสมาชิกอุ่นใจมากเลยคะ

น้องแพรวา : หลังจากการลงพื้นที่เพื่อติดตามสมาชิกลูกหนี้ของนักวิชาการพัฒนาชุมชน บางโครงการลูกหนี้ ย้ายถิ่นที่อยู่ออกจากพื้นที่เดิม สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรี กรุงเทพมหานคร จึงได้มีหนังสือถึงสำนักงานเขตสังกัดกรุงเทพมหานคร ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ ตามทะเบียนราษฎร์ของลูกหนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรี กรุงเทพมหานคร ของนักวิชาการพัฒนาชุมชนให้เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น อีกทั้งก่อนการลงพื้นที่นักวิชาการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขต เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานงาน การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร เพื่อขอข้อมูลในการลงพื้นที่ติดตามสมาชิกลูกหนี้ ให้เป็นปัจจุบัน

น้องใยไหม : น้องแพรวาจ้า แล้วมีการติดต่อหน่วยงานอื่นอีกไหมจะ

น้องแพรวา : มีจ้า น้องใยไหม นอกจากการติดต่อประสานกับหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ยังต้องติดต่อประสานกับกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีในภาคประชาชน ได้แก่ คณะทำงาน ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีเขต อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีชุมชน เป็นผู้ใกล้ชิดกับสมาชิกกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีในพื้นที่มากที่สุด





น้องยะหยา : แล้วการติดต่อสื่อสารมีทางไหนบ้างจ๊ะ น้องแพรวา

น้องแพรวา : มีจ้าทุกคน การดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาตรการต่าง ๆ ผ่านสื่อ Social media ทั้ง facebook fanpage และแอปพลิเคชัน Line เพื่อให้หัวหน้าคณะทำงานและคณะทำงานได้ประชาสัมพันธ์ให้แก่สมาชิกสตรีในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ได้ทราบอย่างทั่วถึง

น้องไยใหม่ : ดีมากเลยคะ มีหลายช่องทางที่เราติดต่อได้

น้องแพรวา : การตรวจสอบข้อมูลเงินรอตรวจสอบในบัญชีธนาคารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (บัญชีเก่า) การรับชำระหนี้ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในช่วงก่อนการรวบรวมกองทุนสมาชิกลูกหนี้ต้องไปดำเนินการชำระหนี้หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และเมื่อชำระเงินแล้วจะต้องทำการส่งเอกสารยืนยันการชำระเงินผ่านทางโทรสารของกองทุนฯ ซึ่งก่อนรวบรวมกองทุนมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ จำนวน ๑,๑๖๒ โครงการ ทำให้มีการตัดรับชำระหนี้ไม่ครบถ้วน ส่งผลให้มียอดเงินที่ยังคงค้างในบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร (บัญชีเก่า) เกิดเป็นหนี้เกินกำหนดชำระของสมาชิกลูกหนี้ตามมา โดยเรียกยอดเงินดังกล่าวว่าเงินรอตรวจสอบในบัญชีธนาคารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (บัญชีเก่า) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร มีเงินรอตรวจสอบทั้งสิ้นจำนวน ๑๑,๕๐๑,๕๘๕.๕๙ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร จึงเริ่มมีการตรวจสอบเงินรอตรวจสอบจำนวนดังกล่าว ดังนี้

น้องสไบ : แล้วมีการตรวจสอบแบบไหนบ้างคะ น้องแพรวา

น้องแพรวา : ทางสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ดำเนินการส่งหนังสือถึงธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขอสำเนาใบนำฝากเงิน Bill Pay In เพื่อนำมาตรวจสอบข้อมูลการชำระหนี้ผ่านบัญชีธนาคารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (บัญชีเก่า) ในรายการรับฝากเงินของบัญชีธนาคาร statement

น้องยะหยา : ว้าวดีเลยจ้า

น้องแพรวา : เมื่อได้รับข้อมูลสำเนาใบนำฝากเงิน Bill Pay In ที่สมาชิกลูกหนี้ชำระหนี้กองทุนผ่านบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำมาเปรียบเทียบกับรายการรับฝากเงิน Statement หากข้อมูลถูกต้องตรงกัน จะดำเนินการตัดรับชำระหนี้จากเงินรอตรวจสอบให้แก่สมาชิกเพิ่มเติม เพื่อให้หนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครลดลง

น้องไยใหม่ : ว้าวดีจังได้ข่าวรู้มากขึ้นเยอะเลย น้องแพรวา

น้องสไบ : ใช่จ้า น้องไยใหม่ เรา ๓ คน ได้ความรู้มากขึ้นเยอะเลย

น้องยะหยา : ไม่รู้จะไปปรึกษาใคร มี น้องแพรวา นี้และ ให้คำแนะนำเราดีใจสุดๆ เลย

น้องแพรวา : ความรู้ที่น้องไยใหม่ น้องสไบ และน้องยะหยา ได้ในวันนี้สามารถนำไปบอกเล่าให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ ประสบการณ์ยิ่งเยอะสอนให้เรายิ่งใหญ่ ถ้าต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ ต้องมาเรียนรู้กับความรู้ในห้องเรียนกับสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นะคะทุกคน

วันนี้ น้องแพรวา น้องไยใหม่ น้องสไบ และน้องยะหยา ขอลาไปก่อนคะ แล้วพบกันใหม่นะจ้า



ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคใต้

ภาคเหนือ

กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

